
sþ. 313. Fyrirspurn [187. mál]
til iðnaðarráðherra um framkvæmd orkumálakafla stjórnarsáttmálans.

Frá Jóni Inga Ingvarssyni.

1. Hvað líður framkvæmd ákvæða um verðjöfnun orku?
2. Hvernig standa rannsóknir vegna hugsanlegra olíulinda á Íslenska landgrunninu?


